

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (IC) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๑. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ให้งดจัดงานวันเด็ก หรือถ้าจำเป็นต้องจัดให้ลดขนาดการจัดงาน มอบหัวหน้ากลุ่มงาน พนย.ดำเนินการเพื่อเตรียมออกประกาศฉบับแก้ไข</p> <p>๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการภาพรวมให้ถือปฏิบัติ คือ ขอให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเร่งรัดการจัดตั้งรพ.สนาม โดยให้ทำหนังสือราชการเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยรพ.สนามที่เตรียมไว้ที่ผ่านมติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ๒) หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๓) หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๔) หอประชุมสนามกีฬาากลางจังหวัดมหาสารคาม ๕) หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม <p>ขอให้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ รพ.มหาสารคาม วางแผนดำเนินการ Setup และ Operate รพ.สนาม ๑ ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ขนาด ๕๐ เตียง มอบนายหัสชา เนืองทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มภารกิจ Case Management ประสานงานให้ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ และมอบกลุ่มงาน NCD ประสานหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 	<p>๑. ให้กลุ่มงาน พนย. จัดเตรียมประกาศฉบับต่อไป เป็นการแก้ไขบางข้อความในประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องให้งดจัดกิจกรรมวันเด็ก</p> <p>๒. ให้ รพ.มหาสารคาม วางแผนดำเนินการ Setup และ Operate รพ.สนาม ๑ ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ขนาด ๕๐ เตียง มอบนายหัสชา เนืองทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มภารกิจ Case Management ประสานงานให้ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ และมอบกลุ่มงาน NCD ประสานหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน</p>	<p>กลุ่มงาน พนย.</p> <p>- ผชช.ว. - รพ.มค - กลุ่มงาน พร. - กลุ่มงาน NCD</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒) ให้ รพ.สุทธาเวช วางแผนดำเนินการ Setup และ Operate รพ.สนามแห่งที่ ๒ ที่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบนายหัสชา เนื่องทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มภารกิจ Case Management ประสานงานให้ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ และมอบกลุ่มงาน NCD ประสานหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ</p> <p>๓) มอบกลุ่มงาน NCD ประสานงานภาพใหญ่ระดับจังหวัด และทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในการขอใช้สถานที่เพื่อรองรับเป็น รพ.สนาม ทั้ง ๕ แห่ง ภายในสัปดาห์นี้</p>	<p>อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ</p> <p>๓. ให้ รพ.สุทธาเวช วางแผนดำเนินการ Setup และ Operate รพ.สนามแห่งที่ ๒ ที่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบนายหัสชา เนื่องทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มภารกิจ Case Management ประสานงานให้ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ และมอบกลุ่มงาน NCD ประสานหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ</p> <p>๔. ให้กลุ่มงาน NCD ประสานงานภาพใหญ่ระดับจังหวัด และทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในการขอใช้สถานที่เพื่อรองรับเป็น รพ.สนาม ทั้ง ๕ แห่ง ภายในสัปดาห์นี้ และให้ทำคำสั่งจังหวัดมหาสารคามในเรื่องตั้ง รพ.สนาม ทั้ง ๕ แห่ง</p>	<p>- ผชช.ว. - รพ.สุทธาเวช - กลุ่มงาน พร. - กลุ่มงาน NCD</p> <p>- กลุ่มงาน NCD</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔</p> <p>๔ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดตาราง Work from home อย่างเต็มขีดความสามารถ ให้เริ่มดำเนินการได้เลย</p> <p>๒. ให้ทุกอำเภอเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค</p> <p>๓. มอบ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ประสานทีม MERT เพื่อจัดบุคลากรไปช่วยงาน จำนวน ๑ ทีม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. มอบทีม Logistic ดู รพ.สนาม และวางแผนร่วมกับ Case Management และรพ.มหาสารคาม ว่ารพ.สนามแต่ละแห่งสามารถรับได้กี่เตียง</p> <p>นายวิฑูรย์ ละเอียด (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)</p> <p>การจัดเตรียมสถานที่จัดทำรพ.สนาม นำโดย พ.ญ.จิราพร พิลัยกุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. ร่วมกับกลุ่มงาน พร. ออกสำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่สำหรับเตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม จำนวน ๕ แห่ง รวมทั้งหมด ๕๒๕ เตียง ประกอบด้วย</p> <p>๑) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ รองรับได้จำนวน ๑๕๗ เตียง ไม่มีเหล็กตัดด้านบน จะเพิ่มที่กั้นให้เป็นสัดส่วน</p> <p>๒) หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองรับได้จำนวน ๔๐ เตียง</p> <p>๓) สนามกีฬาากลางจังหวัดมหาสารคาม รองรับได้จำนวน ๙๐ เตียง มีปัญหาเรื่องการนำใช้</p> <p>๔) หอประชุมราชภัฏมหาสารคาม รองรับได้จำนวน ๑๑๐ เตียง</p> <p>๕) หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองรับได้จำนวน ๑๒๘ เตียง รวมทั้ง ๒ อาคาร</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และเพิ่มเรื่องทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมในสถานะนั้น ๆ</p> <p>๒. เสนอให้มีการจัดลำดับความพร้อมของการจัดตั้งรพ.สนามดังนี้</p> <p>๑) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒</p> <p>๒) หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>๓) สนามกีฬาากลางจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๔) หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม</p>		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๕) หอประชุมราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>๓. ขอให้ รพ.ชื่นชม ให้เตรียมพร้อมด้านอาคารเพื่อจัดตั้งเป็น รพ. สนามระดับอำเภอ</p> <p>๔. มอบกลุ่มงาน พนย. ประสานเขตสุขภาพที่ ๗ ในการเตรียมนำเสนอต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจงมาตรการหลัก มาตรการเสริม ตามคำสั่ง ศบค. ทุกฉบับ ให้ทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องอีกครั้ง</p>	<p>๕. ให้ กลุ่มงาน พนย. รวบรวม มาตรการหลัก มาตรการเสริม ตามคำสั่ง ศบค. ทุกฉบับ ให้ทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องอีกครั้ง</p>	<p>กลุ่มงาน พนย.</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) นางสาวปาริชาติ ปิทธิระ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.มหาสารคาม)</p> <p>๑.๑ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บรปือออกค้นหาเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง จำนวน ๙๔ ราย ตรวจในประชาชนที่มีรายงานตัวจำนวน ๗๒ ราย รวม ๑๖๖ ราย ไม่พบสารพันธุกรรม ซึ่งจะมีกำหนดตรวจหาเชื้อในกลุ่มที่ตลาดนัดเป็นลำดับต่อไป - Timeline ของผู้ติดเชื้อรายที่ ๑ ระลอกใหม่ ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ก่อนนำไปเผยแพร่ <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี- <p>ทีม Case management นางสาวสายพิน ทองคำ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามการรายงานผลตามโปรแกรม Coward ตามที่ IC ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง line กลุ่ม เพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมนั้น ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๓๕ คน ซึ่งตอนนี้สามารถรายงานผลได้เป็น Real time แล้ว <p>ทีม MCATT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี- <p>ทีม EMS/MERT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี- 		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม SERT -ไม่มี-</p> <p>ทีม JIT</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- ขอแจ้งรายงานผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๓ ระดับ ข้อมูลที่รายงานขอให้เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง ทั้งกักตัว และสังเกตอาการ ให้ประสานรายงานข้อมูลวันต่อวันเพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกัน</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- ได้เตรียมจัดโรงแรมเพื่อรองรับเป็น Local Quarantine ไว้จำนวน ๕ โรงแรม เป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็น Local Quarantine จำนวน ๒ โรงแรม รองรับได้ ๒๐ ห้อง อีก ๓ โรงแรมอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อที่จะ เป็น Local Quarantine ของจังหวัด ซึ่งจะสามารถอนุญาตได้ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <p>- เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ทีม Risk Communication ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Timeline ผู้ป่วยบรื้อและประกาศของจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดทำ Infographic ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ content ข่าวเสนอให้กับ อสม. กระจายข่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี-</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) -ไม่มี-</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) -ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นางแฉล้ม รัตนพันธุ์ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข)</p> <p>- การจัดเตรียม การสำรอง N ๙๕ ให้ได้ จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น และ Coverall จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งได้แจ้งให้ รพ.ทุกแห่งจัดหาเพิ่มแล้ว และแจ้ง รพ.จัดซื้อเพิ่มโดยให้อัตราคงคลัง อย่างน้อย ๒ เดือน</p>		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นางไศภิตา จิตรวิภานต์ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ เพื่อลดความแออัดใน รพ. และป้องกันการติดเชื้อ รพ.มหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการส่งยากลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ที่มีอาการปกติ พบปัญหาสิทธิ UC รพ.ชุมชนหมดอายุ จึงแจ้งขยายระยะเวลาต่ออายุใบส่งตัวเดิมเป็น ๑๘๐ วัน - ขอความร่วมมือ ให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดส่งยา เวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ หากรพ.จัดนำรถไปส่งยา เวชภัณฑ์เองที่หมู่บ้านจะขอทบทวนประกาศจากกระทรวง และแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่งภายในวันพรุ่งนี้ว่าเบิกงบประมาณได้หรือไม่ <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ รพ. ทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ รับยาที่บ้าน ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ส่งยาทางไปรษณีย์ โดยให้ดำเนินการทันที และให้ กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ทบทวนประกาศจากกระทรวง และแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่งภายในวันพรุ่งนี้ว่าหาก รพ.จัดนำรถไปส่งยา เวชภัณฑ์ ผู้ป่วยเองที่หมู่บ้านจะเบิกงบประมาณได้หรือไม่ <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอแจ้งการออกนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๔ ในทุกอำเภอ ยังคงดำเนินการตามกำหนดการเดิม แต่จะลดจำนวนผู้ออกนิเทศ <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation</p>	<p>๖. ให้ รพ. ทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ รับยาที่บ้าน ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ส่งยาทางไปรษณีย์ โดยให้ ดำเนินการทันที และให้ กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ทบทวนประกาศจาก กระทรวง และแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่ง ภายในวันพรุ่งนี้ว่าหาก รพ.จัด นำรถไปส่งยา เวชภัณฑ์ ผู้ป่วยเองที่หมู่บ้านจะเบิก งบประมาณได้หรือไม่</p>	<p>รพ. ทุกแห่ง/ กลุ่มภารกิจ การเงินและ งบประมาณ (Finance)</p>


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>Awareness Team)</p> <p>๑๐.๑ การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI)</p> <p>๑) รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลสะสม ๗ วัน (๒๙ ธ.ค. ๖๓ - ๔ ม.ค. ๖๔) ประชาชนบาดเจ็บ ๓๖๙ ราย เสียชีวิต ๕ ราย ยอดผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับ ๒ ปีย้อนหลัง แต่สถานการณ์ต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานครั้งที่ผ่านมา</p> <p>๒) รายงานการดำเนินงานตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัด และอำเภอ ให้แก่ร้านค้า รายค้า และสวนสาธารณะ พบว่า มีการตรวจเตือนทั้งสิ้น ๓๐๒๒ แห่ง</p> <p>๑๐.๒ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p> <p>- รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า มีคุณภาพอากาศดี $๓๗ \mu\text{g}/\text{m}^3$ อ้างอิงจากข้อมูลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนทั่วไปควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>- ไม่มี-</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>นายสมพงษ์ จันทรโรวาท (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดดำ)</p> <p>ขอสอบถามแนวทางการดำเนินงานในกรณีพบประชาชนเดินทางมายังพื้นที่สีแดง</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. ให้ประชาชนเดินทางมายังพื้นที่สีแดงรายงานตัว ณ รพ./รพ.สต. ใกล้บ้าน และ Home Quarantine ๑๔ วัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง หากพบว่า เดินทางไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ Swab หาเชื้อ ทุกราย แต่หากไม่ได้เดินทางไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยงไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ</p> <p>๓. หากประชาชนคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงในพื้นที่นั้น และอยากตรวจหาเชื้อ ให้ดำเนินการได้ทุกสาย</p> <p>๔. แจ้งงดการประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีการประชุมฝึกซ้อม</p>		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๔. แจ้งงดการประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีการประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน จะนัดประชุมอีกครั้งต่อไป		


ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวรัฐติยา ญาณพิบูลย์)
 นักวิชาการสาธารณสุข


ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวภคินันท์ เรืองช่อ)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 (นายสัจด์ เชื้อล้นฟ้า)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 (นายภาคี ทรัพย์พัฒน์)